



ให้เกิดแหล่งเชื้อโรคภายในสวน

สำหรับกระบวนการดูแลรักษาไม้ผล ทุกชนิดจะเน้นใช้วิธีการทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลดีทั้งด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง สิ่งแวดล้อมก็ไม่ถูกทำลายไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี และที่สำคัญคือปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพราะไม่มีสารเคมีตกค้างในผลไม้ ช่วงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บรับประทานกันสดๆ

ทั้งนี้ จากการใช้ปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบชีวภาพทำให้ผลไม้มีคุณภาพและรสชาติดี เช่น มังคุด จะมีรสหวานฉ่ำ เปลือกบาง เนื้อไม่แข็งแฉะ จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี



สุวัฒน์ แสงอากาศ

# เปิดสวนผลไม้ให้เที่ยวชมนาน รับประทานไม่มีขีดจำกัด!!

สุวัฒน์ แสงอากาศ เกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) จระยอง เจ้าของ สวน กำนันพงษ์ ประสบความสำเร็จในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ไทย โดยเปิดสวนผลไม้ทั้ง 58 ไร่ ให้ชมชื่นรื่นรมย์กับการเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ และชมต้นป่าไม้ผลอันร่มรื่น พร้อมรับประทานผลไม้ในสวนได้แบบไม่มีขีดจำกัด



เที่ยวรับประทานผลไม้สดในสวนหากชาวสวนรายได้ไม่ สามารถเปิดสวนให้บริการได้ก็ จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการจากสวนของสมาชิกที่มีความพร้อมในการให้บริการแทน ซึ่งการรวมกลุ่มกันเช่นนี้ ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเอง ก็ได้รับบริการที่ติดตามต้องการ



มักจะประสบปัญหาเนื้อ มังคุดแข็ง เป็นแฉะ ไม่น่ารับประทาน การเปิดสวนผลไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยว ความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากอากาศที่ร้อน มาเยี่ยมชมสิ่งสำคัญที่ต้อง ระวังคือคุณภาพ และ ความสะดวก รวดเร็ว วิธีป้องกันเบื้องต้นคือไม่ถาง วัชพืชออกจากโคนต้นไม้ เพราะถ้ามีวัชพืช การให้บริการ ต้องอาศัย เพลี้ยจะอาศัยและกัดกินน้ำเลี้ยงจากวัชพืชเหล่านี้นั้นและทำให้การเข้าไปทำลายไม้ผลน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมามี คือ เพลี้ยแป้ง กัดกินน้ำเลี้ยงบริเวณลำต้นและใบทำให้เกิด ความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากอากาศที่ร้อน จัด ทำให้เพลี้ยขยายพันธุ์และแพร่กระจายได้ อย่างรวดเร็ว วิธีป้องกันเบื้องต้นคือไม่ถาง วัชพืชออกจากโคนต้นไม้ เพราะถ้ามีวัชพืช เพลี้ยจะอาศัยและกัดกินน้ำเลี้ยงจากวัชพืชเหล่านี้นั้นและทำให้การเข้าไปทำลายไม้ผลน้อยลง

**สนใจดูงาน หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนได้รับประทานผลไม้สดบรรยากาศสวนร่มรื่นสามารถติดต่อได้ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทร. 08-9939-1564**

สุวัฒน์เล่าว่า ในช่วงที่ผลไม้ให้ผลผลิตประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน ตน จะเปิดสวนผลไม้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมกับสวนไม้ผลพร้อมทั้งได้รับประทานผลไม้สดจากต้น สดจากชั้ว โดยคิดค่าเช่าสวนเหมาจ่าย หัวละ 80 บาท นักท่องเที่ยวสามารถรับประทานผลไม้ได้ไม่อัน หรืออาจจะชิมไปบนไปก็ได้ โดยเมนูประจำสวนมี 6 อย่าง คือ เงาะ สด ลองกองหวาน ทุเรียนหอม มังคุดเนื้อขาว อวบ และสละหวานซ่อนเปรี้ยว แต่มีข้อแม้ว่าเลือกผลไม้ให้ทั้งในที่ที่กำหนดให้เพื่อป้องกัน

เกิดให้บริการได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หากปีไหนปริมาณผลผลิตมีมากก็จะเก็บขายให้กับแม่ค้าควบคู่ไปด้วย โดยจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงในสวนเพื่อส่งไปขายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะทุเรียนกวนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ สุวัฒน์ จึงได้รวมกลุ่มกับชาวสวนผลไม้รายอื่นๆ เปิดสวนให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพราะในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวติดต่องมาท่องเที่ยว

